



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: P.Cộng Hoà – TP.Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243 Fax: 0220 3883163

Email: info@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 42 /ĐN-TTr

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Quý Nhà phân phối, Khách hàng, Đối tác

Nhân dịp Năm mới Tân Sửu - 2021, Công ty cổ phần Trúc Thôn xin chân thành cảm ơn Quý các Nhà phân phối, Khách hàng, Đối tác đã quan tâm, chia sẻ, hợp tác trong việc tiêu thụ, phân phối sản phẩm và cung cấp NNVL, dịch vụ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thưa các Quý vị, năm 2020 thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid – 19, thiên tai, bão lụt kéo dài, trong khi Trúc Thôn vừa đưa dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, song với quan hệ hợp tác, sự chia sẻ, hỗ trợ vô cùng quý báu của các Quý vị, Công ty CP Trúc Thôn đã vượt qua khó khăn, thông qua các Nhà phân phối, Khách hàng, sản phẩm mới Gạch ốp lát Granite – Porcelain, KT800x800, 600x600 của chúng tôi đã ngày càng được thị trường tin dùng. Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Chí Linh – Hải Dương đã ảnh hưởng lớn đến Trúc Thôn, ảnh hưởng đến Quý vị, song chúng tôi tin tưởng sẽ được các Quý vị chia sẻ, cảm thông và cùng khắc phục, dịch bệnh đã được kiểm soát và sẽ sớm được khống chế sau nghỉ Tết Tân Sửu.

Trên cơ sở sự hợp tác và thành công đó, chúng tôi tin tưởng trong Năm Mới 2021, với sự cố gắng, quyết tâm của Trúc Thôn trong việc không ngừng đa dạng mẫu mã, chủng loại, nâng cao chất lượng SP, dịch vụ,...và sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa từ các Quý vị, sản phẩm Gạch ốp lát mang thương hiệu Trúc Thôn sẽ được bao phủ khắp các vùng miền trong cả nước.

Nhân dịp đón Xuân mới Tân Sửu – 2021, toàn thể CBCNV, NLD Công ty CP Trúc Thôn – những người luôn đồng hành cùng Quý vị xin trân trọng gửi tới Quý vị và Gia đình lời chúc Sức khỏe - Bình an - Hạnh phúc và Thành công, chúc Doanh nghiệp của Quý vị luôn vượt qua mọi khó khăn và không ngừng phát triển.

HAPPY NEW YEAR - 2021

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các NPP, KH, Đ/tác (thay lời C/on);
- TV HĐQT;
- Các phòng, đ/vị;
- Lưu: P.TTr, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt